



ประกาศคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณาผู้ที่สมควรขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง
ของกระทรวงแรงงาน

เรื่อง การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ของกระทรวง
แรงงาน ตำแหน่งอัครราชทูตที่ปรึกษา (ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น)

ตามที่ กระทรวงแรงงานได้มีประกาศ เรื่อง รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อขึ้นบัญชี
รายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ของกระทรวงแรงงาน ตำแหน่ง
อัครราชทูตที่ปรึกษา (ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น) ลงวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยกำหนด
รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นั้น

บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ของกระทรวงแรงงาน ตำแหน่งอัครราชทูตที่ปรึกษา
(ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น) ได้เสร็จสิ้นแล้ว อาศัยอำนาจตามความในกฎ ก.พ. ว่าด้วยการย้าย
การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่ง
ประเภทอำนวยการ ในหรือต่างกระทรวงหรือกรม พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกอบกับหนังสือสำนักงาน ก.พ.
ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๕ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๙ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕
ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๐๐๖.๒/๔๙๙ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ และมติคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณา
ผู้ที่สมควรขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองของกระทรวงแรงงาน ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่
๗ มีนาคม ๒๕๖๖ จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองและขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ของกระทรวงแรงงาน ตำแหน่งอัครราชทูตที่ปรึกษา (ตำแหน่งประเภท
อำนวยการ ระดับต้น) จำนวน ๕ คน ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ให้บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ
ของกระทรวงแรงงาน ตำแหน่งอัครราชทูตที่ปรึกษา (ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น) หมุดอายุในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ประกาศ ณ วันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายประทีป ทรงลำยอง)

อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รักษาราชการแทน

รองปลัดกระทรวงแรงงาน

ประธานกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณาผู้ที่สมควรขึ้นบัญชี

รายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง ของกระทรวงแรงงาน

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ
ของกระทรวงแรงงาน ตำแหน่งอัครราชทูตที่ปรึกษา (ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น)

เรียงรายชื่อตามตัวอักษร

(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ฉบับลงวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖)

ที่	ชื่อ - สกุล	สังกัด
๑	นางสาวจันทร์พร วิสุทธิกันต์	กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
๒	นายณัฐชยวัศ สงวนไชยภุชงค์	กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
๓	นายธนินธิ์ ลอยพิมาย	สำนักงานประกันสังคม
๔	นางสาวปัญญาโฉม สุขนาค	กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
๕	นายวุฒิศักดิ์ ปฐมศาสตร์	กรมการจัดหางาน

